

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวพูนศิริสิน ที่สูญเสียบุตรชาย นายชญานนท์ พูนศิริสิน นักเรียนเอเอฟเอสประเทศรัสเซีย รุ่นที่ 55 (พ.ศ. 2559-2560) ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะเดินทางกลับจากการทัศนศึกษากับโรงเรียนอุปถัมภ์โดยทางรถไฟ ซึ่งเป็นการเดินทางไปทัศนศึกษาเส้นทางนี้กับโรงเรียนอุปถัมภ์เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ปกครองรับทราบและอนุญาตให้เดินทาง

เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้รับแจ้งข่าวจากเอเอฟเอส ประเทศรัสเซีย ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลาประมาณ 17.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย หลังจากได้รับแจ้ง เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้ดำเนินการแจ้งผู้ปกครองนักเรียนในทันที พร้อมประสานงานไปยังเอเอฟเอสสากล เพื่อดำเนินการเรื่องการนำศพของนักเรียนกลับประเทศไทย รวมถึงดำเนินการให้ผู้ปกครองได้เดินทางไปยังประเทศรัสเซียเพื่อรับศพนักเรียน จากนั้นผู้อำนวยการฝ่ายบริการการศึกษา (Sending Director) และคณะผู้บริหารมูลนิธิ ได้เดินทางไปยังบ้านพักของผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียของครอบครัว

ในขณะเดียวกัน เอเอฟเอส ประเทศรัสเซีย ได้ดำเนินการในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมาย การสืบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุ และแจ้งสถานทูตไทย ประจำกรุงมอสโก พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันมายังเอเอฟเอส ประเทศไทย ในเวลาเดียวกันเอเอฟเอส ประเทศไทยได้ประสานงานกับสถานทูตไทย ณ กรุงมอสโกในทันทีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการนำศพนักเรียนกลับประเทศไทย

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะผู้บริหารจากเอเอฟเอส ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการใหญ่ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้อำนวยการฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวนักเรียนเพื่อแสดงความเสียใจและแสดงความเห็นใจกับครอบครัวที่ต้องมาประสบกับความสูญเสียและเศร้าสลดที่ใหญ่หลวงในครั้งนี้ พร้อมกันนั้น เอเอฟเอส ประเทศไทยได้ประสานงานเรื่องการจองเที่ยวบินไปยังประเทศรัสเซียของครอบครัวนักเรียนเพื่อเดินทางไปรับศพนักเรียนกลับประเทศไทย และได้แจ้งเรื่องให้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนทราบในเวลาเดียวกัน

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้แจ้งยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบินการเดินทางของครอบครัวของนักเรียนและผู้อำนวยการฝ่ายบริการการศึกษาไปยังเอเอฟเอส ประเทศรัสเซีย พร้อมกับประสานงานกับสถานทูตไทย ณ กรุงมอสโก เรื่องการเดินทางภายในประเทศ และประสานงานกับชุมชนอุปถัมภ์ (host community) ของนักเรียน เพื่อแจ้งกำหนดการดังกล่าว

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ครอบครัวนักเรียนจำนวน 4 ท่าน และผู้อำนวยการฝ่ายบริการการศึกษา เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้เดินทางไปยังประเทศรัสเซีย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานทูตไทย ณ กรุงมอสโก และเจ้าหน้าที่จากเอเอฟเอส ประเทศรัสเซียให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และเข้าพบท่านเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก โดยเอเอฟเอส ประเทศไทยได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่งจากท่านเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโกในเรื่องของการอำนวยความสะดวกและติดตามเรื่องอย่างใกล้ชิด

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ครอบครัวนักเรียน และผู้อำนวยการฝ่ายบริการการศึกษา ได้เดินทางไปยังชุมชนอุปถัมภ์เมือง Izhevsk เพื่อรอรับศพ ที่จะถูกส่งมาจากเมือง Yanaul ที่เกิดอุบัติเหตุ เอเอฟเอส ประเทศไทย เอเอฟเอส ประเทศรัสเซีย เอเอฟเอสสากล ครอบครัวอุปถัมภ์ ชุมชนอุปถัมภ์ โรงเรียนอุปถัมภ์ อาสาสมัคร เอเอฟเอส และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต่างก็เศร้าสลด เห็นใจและเสียใจอย่างสุดซึ่งต่อการสูญเสียในครั้งนี้ และได้ดำเนินการทุกวิถีทางให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนำศพนักเรียนกลับประเทศไทย

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จะได้แจ้งรายละเอียดความคืบหน้าของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ในเว็บไซต์ของมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย (www.afsthailand.org) ทันทีที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติม